

TIN GIÁO HỘI HOA KỲ

## Hội đồng Giám mục Hoa kỳ kiện chính quyền Trump về việc ngưng tài trợ cho người tị nạn

Vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã kiện chính quyền Donald Trump về việc đình chỉ tài trợ cho các hoạt động định cư cho người tị nạn. Hội Đồng Giám Mục cho rằng quyết định này là “bất hợp pháp và gây bất lợi cho các người tị nạn mới đến”. Các giám mục đã yêu cầu chính phủ phục hồi lại nguồn tài trợ để các tổ chức

tôn giáo và cộng đồng có thể tiếp tục công việc hỗ trợ người tị nạn.

Chương trình Định Cư Tị Nạn của Mỹ đã bị đình chỉ từ ngày 20 tháng 1 do một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các tổ chức như trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nhà ở và việc làm, cho người tị nạn

trong ba tháng đầu tiên.

Cơ quan dịch vụ Di Cư và Tị Nạn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã giúp gần một triệu người tìm được nơi định cư an toàn, trong đó có người tị nạn Việt Nam. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khẳng định rằng chính phủ cần tiếp tục tài trợ để duy trì những công việc phản ảnh các giá trị quốc gia: đó là lòng trắc ẩn, nền công lý, và lòng hiếu khách.



TIN GIÁO HỘI UCRAINA

## Đức Tổng Giám mục Shevchuk viếng thăm Mỹ: kêu gọi cảm thông và giúp Ucraina

Trong tuần qua, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, đã dẫn đầu một phái đoàn đến viếng thăm Hoa Kỳ.

Đức Tổng giám mục đã viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Ucraina Đông phương tại thủ đô Washington, Philadelphia và Baltimore. Đức Tổng giám mục Shevchuk cảm ơn các tín hữu Công giáo Mỹ vì đã cầu nguyện, hỗ trợ và liên đới với Ucraina trong chiến tranh. Tuy nhiên ngài cảnh giác rằng một cuộc đình chiến mà thôi không mang lại hòa bình. Ngài nói rằng một cuộc đình chiến để cho dân Ucraina đau khổ dưới sự chiếm đóng là một sự chế giễu tàn ác. Nhắc lại các bài học lịch sử, Đức Tổng Giám mục Shevchuk khẳng định rằng tổng

thống Putin của Nga muốn tái lập đế quốc và điều đó có nghĩa là nếu nước Ucraina sụp đổ, các nước lân bang khác cũng có nguy cơ bị Nga chiếm đóng.

Phái đoàn cũng đã gặp bà Paula White, cố vấn cao cấp của Văn phòng Tín ngưỡng của Tòa Bạch Ốc. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã kêu gọi chính phủ Mỹ cảm thông và tiếp tục trợ giúp Ucraina.

Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Tổng Giám mục Shevchuk diễn ra khi các nhà ngoại giao Mỹ và Nga gặp gỡ tại nước Ả rập Saudi trong nỗ lực kết thúc chiến tranh tại Ucraina. Tuy nhiên, nước Ucraina và Liên hiệp Âu châu bị Mỹ loại trừ khỏi bàn hội nghị.

## TIN VATICAN

# Gần bảy ngàn Phó tế vĩnh viễn tham dự ngày Năm Thánh

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 vừa qua, gần bảy ngàn Phó tế vĩnh viễn từ 100 quốc gia về Roma tham dự Ngày Năm Thánh.

Trong số các tham dự viên, đông nhất là khoảng 4.000 phó tế người Ý, tiếp đến là 1.300 thầy từ Mỹ, 650 từ Pháp, 350 từ Tây Ban Nha, 230 từ Brazil, 160 từ Đức và 150 từ Mêhicô. Từ nhiều giáo phận, các phu nhân phó tế vĩnh viễn cũng tham dự.

Cao điểm trong cuộc hành hương này là lễ truyền chức Phó tế, lúc 9 giờ sáng Chúa nhật ngày 23 tháng 2 tại Đền thờ thánh Phêrô cho 23 Phó tế đến từ nhiều nước. Vì Đức Thánh cha Phanxicô còn ở bệnh viện nên Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và là vị đặc trách tổ chức Năm Thánh đã cử hành thay.

Ngày Năm Thánh dành cho các phó tế là một trong hơn 30 cuộc gặp gỡ Năm Thánh cho các nhóm khác nhau.



## TIN DÒNG CHÚA CỨU THẾ HOÀN VŨ

# Nhật bản thành lập cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Quốc tế

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, Cộng đoàn Quốc tế gồm các sĩ tử thuộc các đơn vị khác nhau của Dòng Chúa Cứu Thế, đã được thành lập tại Nhật Bản, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sứ mệnh truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế tại quốc gia này. Sự kiện này phản ánh cam kết của Dòng Chúa Cứu Thế trong việc phục vụ và mở rộng ảnh hưởng của dòng trên toàn cầu.

Vào tháng 9 năm 2022, Tổng Công nghị Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma đã chấp thuận đề nghị thiết lập một cộng đoàn quốc tế tại Nhật bản nhằm làm sống lại tinh thần truyền giáo tại đây.

Việc thành lập Cộng đoàn Quốc tế tại Nhật Bản không chỉ củng cố sự hiện diện của Dòng mà còn thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên từ các quốc gia khác nhau, tạo nên một cộng đoàn đa văn hóa và đa quốc gia. Điều này phản ánh tinh thần quốc tế hóa và sứ mệnh toàn cầu của Dòng Chúa Cứu Thế. Sự kiện này đánh dấu một chương mới trong lịch sử của Dòng tại Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội mới để phục vụ và truyền bá thông điệp của Dòng Chúa Cứu Thế đến với nhiều người hơn nữa.



## Kỷ niệm 3 năm ngày Nga xâm lăng Ucraina, Tòa Thánh kêu gọi ngưng chiến tức khắc

Nhân kỷ niệm 3 năm ngày nước Nga xâm lăng Ucraina, trong một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại New York, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh, đã lặp lại lời kêu gọi ngưng chiến tức khắc và nhấn mạnh đến nhu cầu khẩn thiết phải theo đuổi một nền hòa bình mà thể không trì hoãn hơn nữa.

Ngài nói: “Tòa Thánh bày tỏ mối quan tâm sâu xa về sự kéo dài cuộc xung đột hiện đang gây tổn thất lớn lao về sinh mạng và nỗi khốn khổ cho toàn dân Ucraina. Ở mức độ nhân đạo, tác hại của cuộc chiến thật kinh hoàng, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất, đó là phụ nữ,

trẻ em, người tị nạn, người dời cư, người khuyết tật, và người già. Họ phải mang lấy gánh nặng của cuộc khủng hoảng, chịu đau khổ không chỉ về tổn hại thể lý, những còn là sự xói mòn những quyền cơ bản. Các tác động lan tỏa của cuộc chiến này còn được cảm nhận trên toàn cầu, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một giải pháp toàn diện và lâu dài để khôi phục hòa bình và ngăn chặn thêm những tổn hại đối với sinh mạng vô tội.”

Lặp lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Caccia nói rằng: “Chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại.”

### TIN ĐỨC GIÁO HOÀNG

## Sứ điệp Mùa chay 2025 của Đức Thánh Cha

Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp Mùa Chay năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề “Đồng Hành Trong Hy Vọng”.

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha bàn đến việc Bước Đi. Ngài nói rằng, khi bước đi trong hành trình Mùa Chay, chúng ta hãy đối chiếu cuộc sống của mình với biết bao nhiêu người di dân hiện đang trốn chạy những tình trạng lầm than và bạo lực để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở các tín hữu Hãy Đồng Hành, vì người Kitô hữu được kêu gọi cùng đồng hành, chứ không phải như những người lữ hành đơn độc. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy ra khỏi bản thân đi đến Thiên Chúa và hướng về các anh chị em. Đồng hành còn có nghĩa là xây dựng hiệp nhất, đi từ phẩm giá chung của mọi con cái Thiên Chúa, là không chà đạp hoặc lấn át người khác, không đổ kỵ hoặc giả hình, không để ai bị lùi lại đằng sau hoặc cảm thấy bị loại trừ.

Sau hết, Đức Thánh cha viết tiếp: “Chúng ta cùng thực hiện hành trình trong niềm hy vọng vào một lời hứa về chiến thắng phục sinh.” Với ý tưởng chỉ đạo này, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu khao khát ơn cứu độ và khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ.



## Liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma quy tụ tại bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha

Vào trưa thứ Ba ngày 25 tháng 2 năm 2025, cộng đoàn Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rôma và một số anh chị em giáo dân Việt Nam đã quy tụ tại sân bệnh viện Công giáo Gemelli ở Rôma để cầu nguyện cho ngài. Giờ cầu nguyện được tổ chức bởi Liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma, với sự cộng tác của Vatican News Tiếng Việt và đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News Tiếng Việt, với ước mong kết nối các tín hữu Việt Nam trên khắp thế giới, cùng chung lòng hiệp ý, với tâm tình quý mến hướng về Đức Thánh Cha Phanxicô và cầu nguyện cho ngài.

Kể từ ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ở Bệnh viện Gemelli để được điều trị về viêm phổi và những biến chứng khác. Trong khi đó, các tín hữu khắp nơi cầu nguyện cho ngài chóng được bình phục. Riêng tại Vatican, từ ngày 24 tháng 2, vào 9 giờ tối mỗi ngày, các Hồng y cư trú tại Roma, cùng với những cộng tác viên của Giáo triều Roma và Giáo phận Roma, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha.

### TIN CARITAS QUỐC TẾ

## Hồng y Chủ tịch Caritas Quốc tế kêu gọi Tổng thống Trump tiếp tục viện trợ nhân đạo

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Chủ tịch Caritas quốc tế, bộ phận viện trợ nhân đạo toàn cầu của Giáo hội Công giáo, đã thúc giục chính quyền Trump xem xét tình hình của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa đột ngột của Cơ Quan Viện Trợ Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ (gọi tắt là USAID).

Đức Hồng y Tổng Giám mục của Tokyo nói: “Tôi chỉ mong rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cân nhắc nhiều hơn đến mức độ tác động tiêu cực do quyết định này gây ra đối với hàng triệu người. Ngài cũng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ít nhất hãy tôn trọng các cam kết đã đưa ra “vì chúng là một phần của các kế hoạch và hoạt động dài hạn”.

Theo Đức Hồng y Kikuchi, các cơ quan Công giáo và các tổ chức Kitô giáo khác đã giúp nuôi sống hàng triệu người đói bị ảnh hưởng bởi nạn đói và chiến tranh và đã tái định cư những người tị nạn. Ngài cũng lưu ý rằng phần lớn tiền của USAID đã được dùng để phòng chống bệnh HIV và AIDS.

Các chuyên gia viện trợ của Hoa Kỳ lo ngại rằng các khoản cắt giảm sẽ đe dọa đến sự tồn tại của các tổ chức từ thiện

